



ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

๑. เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบไม้หาลา ต่าบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย ต่าบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา ต่าบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. เครื่องสร้างแรงดันลม(Compressors) ต่าบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ชุดวัดอัตราการเต้นหัวใจประเภททีมแบบไร้สายทางไกลตามเวลาจริง ต่าบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. ลู่วิ่งสายพานโค้ง แบบกำหนดความเร็ว ต่าบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรงค์ เขี้ยวแก้ว)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา